

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 300 คน พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 236 คน และเพศหญิง จำนวน 64 คน มีอายุส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 35 ปี จำนวน 68 คน รองลงมา 41 – 45 ปี จำนวน 58 คน และอายุ 36 – 40 ปี จำนวน 56 คน ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) จำนวน 96 คน รองลงมา ปวช / ปวส.อนุปริญญาตรี จำนวน 90 คน และประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จำนวน 64 อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร จำนวน 156 คน รองลงมา พ่อบ้าน – แม่บ้าน จำนวน 64 คน และค้าขาย – ธุรกิจส่วนตัวจำนวน 40 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 3,001 – 5,000 บาท จำนวน 159 คน รองลงมา 5,001 – 8,000 บาท จำนวน 65 คน และ 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 51 คน

2. ระดับความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านวินัยทางการเงิน รองลงมา ด้านการกู้ยืมและการชำระหนี้ ด้านสมาชิกสามารถนำเงินไปใช้ชำระหนี้ นอกกรอบได้ และความสามารถในการบริหารจัดการงานกองทุนหมู่บ้าน ตามลำดับ

3. ระดับผลสำเร็จต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีผลสำเร็จต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความสำคัญค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับ คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา ด้านการตรวจสอบและติดตามผล ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความพร้อมของชุมชน ตามลำดับ

4. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยวิธีพิจารณาผลของตัวแปรอิสระทุกตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้วิธี Enter พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Y) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ดังนี้

4.1 ปัจจัยที่นำมาศึกษาทั้ง 8 ตัว มีค่าความสัมพันธ์พหุคูณกับความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (Y) เท่ากับ 0.847 ($R = .722$) ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวรวมกัน มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ปัจจัยที่นำมาศึกษาทั้ง 7 ตัวแปร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เท่ากับ 0.722 ($R^2 = .722$) ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว สามารถอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 72.20

4.3 (Y) หรือมีอิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 8 ตัวแปร ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มากที่สุด คือ ด้านสมาชิกสามารถนำเงินไปใช้ชำระหนี้ นอกกระบบได้ รองลงมา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความพร้อมของชุมชน

ดังนั้นเมื่อทราบค่าคงที่ (Constant) เท่ากับ 11.270 ทราบค่าน้ำหนักความสำคัญของตัวพยากรณ์ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนดิบ (B) และทราบค่าน้ำหนักความสำคัญของตัวพยากรณ์ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) จึงสามารถสร้างสมการถดถอยได้ ดังนี้

สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ

$$Y = 11.270 + (-14.501)X_1 + -16.218 X_3 + (-0.581) X_4 + 1.168X_5 + 8.741X_6 + (-11.587) X_7 + 0.783X_8$$

สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ

$$Z = (-2.603)X_1 + 2.787X_3 + .296_{1,5} + 0.297X_5 + 1.974X_6 + (-2.253)X_7 + .178X_8$$

5. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความพร้อมของชุมชน (ความถี่ 45) รองลงมา ด้านความสามารถในการบริหารจัดการงานกองทุนหมู่บ้าน (ความถี่ 40) ด้านสมาชิกสามารถนำเงินไปใช้ชำระหนี้ในระบบได้ (ความถี่ 35) ด้านการมีส่วนร่วม (ความถี่ 30) ด้านการตรวจสอบและติดตามผล (ความถี่ 25) ด้านการบริหารจัดการ (ความถี่ 20) ด้านวินัยทางการเงิน (ความถี่ 15) และด้านการกู้ยืมและการชำระหนี้ (ความถี่ 10) ตามลำดับ

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีระดับความคิดเห็นการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจสำหรับการนำเงินมาชำระหนี้ที่กู้ยืมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และสมาชิกทุกคนสามารถจัดส่งเงินต้นและดอกเบี้ยครบทุกงวด เนื่องจากเกิดจากการนำเงินนำไปลงทุนเพื่อประกอบการ ซึ่งผลกำไรในการขายผลผลิตที่นำไปจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร ธนวิเศษโก (2550 : 109-110) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนหมู่บ้านกรณีศึกษาตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ในภาพรวมผลการปฏิบัติงานของกรรมการกองทุน กลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับสูง และสอดคล้องงานวิจัยของ สุพิชญา โมระโส (2557 :

97-98) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ วินัยทางการเงิน การกู้ยืมและการชำระหนี้ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และความสามารถในการบริหารจัดการงานกองทุนหมู่บ้าน สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการความสำเร็จในการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปัจจัยด้านความพร้อม ของชุมชน

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความพร้อมของชุมชน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัย ด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านการตรวจสอบและติดตามผล มีผลต่อความสำเร็จใน การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีผลสำเร็จต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับความสำคัญ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ 3 ลำดับ คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา ด้านการตรวจสอบ และติดตามผล ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความพร้อมของชุมชน ตามลำดับ อาจเป็นเพราะว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาจเป็นเพราะว่า กองทุนหมู่บ้านมีผลกำไรที่จะ สร้างทำให้กองทุนอยู่ได้ให้นานที่สุด ซึ่งส่งผลต่อการจัดสรรเงินกู้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดจากสมาชิกทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีสมาชิกมีความร่วมมือกัน อีกทั้งมีการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบจากภายนอกเครือข่ายกองทุนในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อีกทั้งมีประธานและคณะกรรมการกองทุนมีความสำคัญอย่างมากใน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างดี และต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิริยพงษ์ เสือหาญ (2555 : 101-102) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อสวาย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก และให้ความสำคัญกับการที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน มากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกองทุนหมู่บ้าน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก โดยให้ ความสำคัญกับด้านการวางแผน เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านการจัดการ ด้านการควบคุมติดตาม เมื่อวิเคราะห์จากทุกปัจจัยการบริหารจัดการ โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับ

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเป็นไปตามระเบียบในการพิจารณาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสดูตรวจสอบได้เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มีการจัดทำทะเบียนเอกสารบัญชีรายรับ – รายจ่ายอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ และเพื่อการศึกษาในโอกาสต่อไป ที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

- 1.1 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการควรมีการกำหนดระยะเวลาส่งคืนให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างกฎ กติกา ให้เป็นตามระเบียบ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 1.2 สมาชิกที่กู้เงินควรมีความซื่อสัตย์มีวินัยทางการเงินและตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความมั่นคงในการบริหารงานต่อไป
- 1.3 คณะกรรมการควรมีความเอาใจใส่ต่อสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน
- 1.4 คณะกรรมการควรมีแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ และการปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้
- 1.5 คณะกรรมการควรมีการยกย่องคนดี คนซื่อสัตย์ภายในชุมชน
- 1.6 คณะกรรมการทุกคนควรมีการเปิด โอกาสให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสด้านการแสดงความคิดเห็นได้
- 1.7 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน
- 1.8 คณะกรรมการควรมีการวางระบบกำกับดูแลงานกองทุนให้มีความโปร่งใที่สุด

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการศึกษาสาเหตุและอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองตำบล โนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในด้านความสามารถในการบริหารจัดการงานกองทุนหมู่บ้าน